
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (๗ ม.ค. ๒๕๕๔)  หนา ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๔ 

วันศุกรท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ  หองประชมุ ๓๕๔๑๒   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

ผูมาประชุม 
๑. ดร.อาชว  เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๓. ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๕. รศ.เทื้อน  ทองแกว ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๖. ศ.ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๗. ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๘. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๙. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๑๐. นพ.ววิัฒน  สุรพรสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๑๑. นายวิชัย  วัฒนพงศ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๑๒. นายศรัณยรักษ  ภัทรพงศ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๑๓. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย) กรรมการ 
๑๔. อธิการบดี (รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม) กรรมการ 
๑๕. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.กนก  จุยคําวงศ) กรรมการ 
๑๖. นายปฏิคม  ทองจริง ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
๑๗. ผศ.วารินทร  สุภาภรณ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๘. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค ผูแทนคณาจารย กรรมการ  
๑๙. รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๒๐. นายธงชัย  ศรีเบญจโชติ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๒๑. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) เลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.ไวกณูฑ  ทองอราม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ปาริชาติ  หงสเกียรติขจร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๓. ผศ.วีระวัฒน  พัฒนกุลชัย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
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๔. รศ.ดร.นงนุช  วงษสุวรรณ รองอธิการบดีฝายกิจการพเิศษ 
๕. ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๖. ดร.ปรียนันท สิทธิจินดาร ผูชวยอธิการบดี 
๗. นายปราโมช รวมสุข คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๘. รศ.พอพันธ  สุทธิวัฒนะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร 
๙. รศ.บรรจบ วงษพิพัฒนพงษ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๐. ผศ.วิโรจน  อ่ิมเอิบ รักษาการคณบดีคณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 
๑๑. รศ.นันทนีย  กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
๑๒. น.ส.อรสา  ออนถาวร รักษาการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
๑๓. ผศ.จําเริญ  คังคะศรี (แทน) คณบดคีณะนเิทศศาสตร 
๑๔. ผศ.ทิพวรรณ นิยมวงศ (แทน) คณบดคีณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 
๑๕. วาที่ รต.ดร.เอกชัย กจิเกษาเจริญ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 
๑๖. นายสกล  กิจจริต หัวหนางานประชาสัมพันธ 
๑๗. น.ส.วรรณี  คํารัตน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
๑๘. น.ส.ศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยธุยา ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๑๙. น.ส.เบญจวรรณ  ลินจงวัชรกุล ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๒๐. นางธนพร  หบีโอสถ ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๒๑. นายปยะพงษ  ดังชัยภมู ิ ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

 ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวอวยพรและสวัสดีปใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แดคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน    
พรอมกลาวเปดประชุมและดําเนินการพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
ดังตอไปนี้ 

วาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหประชมุทราบ 
 ๑.๑ กําหนดเวลาของการประชุมคร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
  ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุมแจงกําหนดเวลาของการประชุม                     
คร้ังที่  ๑/๒๕๕๔  ดังนี้  กําหนดเวลาเลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. และขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง               
ของวาระการประชุมลับเปนลําดับแรก  แลวจึงดําเนินการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม            
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ เปนลําดับถัดไป 
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 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหพิจารณาวาระการประชุมลับเปนลําดับแรก  
แลวจึงพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ 

 ๑.๒ เร่ืองเรงดวนเพื่อบรรจุเขาสูวาระการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ 
  ดร.อาชว  เตาลานนท ประธานการประชุม นําเสนอเรื่องเรงดวนเพื่อบรรจุเขาสูวาระ
การประชุม จํานวน ๓ เร่ือง ดังนี้ 
  ๑. การหารือขอกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
  ๒. ขอใหตรวจสอบการทุจริตเกี่ยวกับการเงินในหนวยงานสํานักงานอธิการบดี 
  ๓. ขอใหตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงอธิการบดี กรณีบกพรองในการบริหารงาน 
  เนื่องจากเปนเรื่องสําคัญและเรงดวน จึงขอบรรจุเขาสูวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ ของ
ระเบียบวาระการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ โดยใหเปนวาระการประชุมลับ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหบรรจุเขาสูวาระท่ี  ๖  เ ร่ืองอื่น  ๆ  ของ                
ระเบียบวาระการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ และใหเปนการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย           
โดยเปนการประชุมลับ 

วาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๓ 
 ผศ .อุรพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓  วันที่  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๓          
(เอกสารประกอบการประชุม) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๓  โดยไมมีการแกไข 

วาระท่ี  ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

 ๓.๑ สรุปผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๒๕ เร่ือง  อยูระหวางดําเนินการ ๒๕ เร่ือง  (เอกสารประกอบการประชุม) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 มติท่ีประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังตอไป 
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 ๓.๒ สรุปผลการประเมินตนเองสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอผลการประเมินตนเองสําหรับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบการประชุม) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบผลการประเมินตนเองสําหรับกรรมการ   
สภามหาวิทยาลัย 
 มติท่ีประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังตอไป 

 ๓.๓ แผนธุรกิจโครงการกอสรางหอพักนักศึกษา  
  ผศ.วีระวัฒน  พัฒนกุลชัย  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  นําเสนอ แผนธุรกิจ
โครงการกอสรางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุม) 
  การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  ๑๑ /๒๕๕๓  เมื่ อวันที่                           
๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหดําเนินการตามโครงการโดยใหจัดทํารายละเอียด
อยางชัดเจน  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมครั้งตอไป   
  มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งฯ ที่ ๑๙๓๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแผนธุรกิจโครงการกอสรางหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย         
โดยมีหนาที่พิจารณาการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะหความเปนไปไดในการชําระคืนเงินกูจาก
ธนาคารพาณิชย  ทั้งนี้ เพื่อใหโครงการกอสรางหอพักนักศึกษาดําเนินไป ดวยความเรียบรอยและเปนไป
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี     
 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

๑. การนําเสนอรายละเอียดยังไมชัดเจน 
๒. ใหนําเสนอในคราวประชุมครั้งตอไป 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบรายละเอียดแผนธุรกิจโครงการกอสราง
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 มติท่ีประชุม เ ห็นชอบ ให จั ด ทํ า ร ายละ เ อี ยดอย า งชั ด เ จน  และนํ า เ สนอ                            
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังตอไป 

 ๓.๔ แผนธุรกิจหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอการขอถอนเรื่อง               
แผนธุรกิจหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากวาระการประชุม คร้ังที่                  
๑/๒๕๕๔ เนื่องจาก รศ.พอพันธ สุทธ ิวัฒนะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร           
ขออนุญาตถอนวาระนี้  เนื่องจากขอมูลไมสมบูรณ 
 มติท่ีประชุม ใหถอนวาระนี้ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร
ขออนุญาตถอนวาระนี้  เนื่องจากขอมูลไมสมบูรณ 
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 ๓.๕ อุทธรณคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ท่ี ๘๓๖/๒๕๕๓ [ม.๑๘ (๑๓)] 
  ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมใหเปนการประชุม
เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเปนการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
โดยเปนการประชุมลับ 

 ๓.๖ การเปดเผยรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ลับ) 
  ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมใหเปนการประชุม
เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเปนการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
โดยเปนการประชุมลับ 

 ๓.๗ การแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
  ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมใหเปนการประชุม
เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเปนการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
โดยเปนการประชุมลับ 

 ๓.๘ อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยไมปฏบิัตติามกฎหมาย  
  ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมใหเปนการประชุม
เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเปนการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
โดยเปนการประชุมลับ 

 ๓.๙ ขอใหพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและถอดถอนอธิการบดี  
  ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมใหเปนการประชุม
เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเปนการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
โดยเปนการประชุมลับ 

 ๓.๑๐ ขอสรุปคณะอนุกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย 
  ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมใหเปนการประชุม
เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเปนการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
โดยเปนการประชุมลับ 
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วาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 ๔.๑ แผนขอใชงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป ๒๕๕๔  [ม.๑๘ (๑๑)] 
  ผศ.ฉวี  สิงหาด  รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  นําเสนอแผนขอใชงบประมาณ
ประจําป  ๒๕๕๔  เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                   
คณะพยาบาลศาสตร  โดยขออนุมั ติ ใช งบประมาณจาก เ งินงบคงคลั งของมหาวิทยาลั ย                        
(เอกสารประกอบการประชุม) 
  มติท่ีประชุม ให ถอนวาระนี้ ต ามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการอํ านวยการ                     
สภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เนื่องจากยังไมมีการพิจารณาอนุมัติ
นโยบายการใชงบคงคลัง 

 ๔.๒ แผนธุรกิจหนวยบริการสขุภาพระดับปฐมภูมิ ตามระบบหลักประกนัสุขภาพแหงชาต ิ[ม.๑๘ (๑๑)] 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอการขอถอนเรื่องแผนธุรกิจ
หนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ตามระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จากวาระการประชุม คร้ังที่                     
๑/๒๕๕๔ เนื่องจาก รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตรขออนุญาตถอนวาระนี้  
เนื่องจากขอมูลไมสมบูรณ 
  มติท่ีประชุม ใหถอนวาระนี้  ตามที่คณะพยาบาลศาสตรขออนุญาตถอนวาระนี้  
เนื่องจากขอมูลไมสมบูรณ 

 ๔.๓ ดอกไมและสีประจําคณะ   
  รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นําเสนอดอกไมและสีประจําคณะ (เอกสาร
ประกอบการประชุม) 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร และคณะอัญมณีศาสตร              
และประยุกตศิลป นั้น เพื่อใหการดําเนินงานจัดตั้งสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยเปนไปโดยความเรียบรอย  
มหาวิทยาลัยจึงเสนอสีประจําคณะเพื่อบรรจุในพระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
รําไพพรรณี  ตอไป โดยมีรายการดังตอไปนี้ 

๑. สีประจําคณะพยาบาลศาสตร ไดแกสีมวงแดง  (Magenta) 
๒. สีประจําคณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป  ไดแก  ชมพูกลีบบัว (Pink Lotus) 

  และขออนุญาตถอนเรื่องดอกไมประจําคณะจากวาระนี้ เนื่องจากขอมูลไมสมบูรณ 
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  ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุม พิจารณาดอกไมและสีประจําคณะ  
 มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ  ดังนี้ 

๑. ใหถอนเรื่องดอกไมประจําคณะ  ตามที่อธิการบดีขออนุญาตถอนเรื่องจากวาระนี้  
เนื่องจากขอมูลไมสมบูรณ 

๒. เห็นชอบสีประจําคณะ  ดังนี้ 
๒.๑  สีประจําคณะพยาบาลศาสตร  ไดแก  สีมวงแดง  
๒.๒  สีประจําคณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป  ไดแก  สีชมพูกลีบบัว   

 ๔.๔ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา                      
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ...  [ม.๑๘ (๕)] 
  รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี  นําเสนอ  (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญา               
ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง                        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ...  (เอกสารแนบทาย) 
  เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยไดมีหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม ตามมติใหจัดตั้ง            
สวนงานภายในของสภามหาวิทยาลัยหลายหนวยงาน  จึงจําเปนตอง (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย 
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... จึงนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
  ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย 
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง            
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
รําไพพรรณี พ.ศ. ... 

 ๔.๕ คัดคานมติสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๓   
  ผศ.อุรพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ การคัดคานมติ                       
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓   (เอกสารประกอบการประชุม) 
  นายจรัส วีสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร ไดมีหนังสือคณะนิติศาสตร ที่ นต ๒๓๔/๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอคัดคานมติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
วาระที่ ๔.๑๒ เร่ืองขอใหอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย โดยอางวา ในฐานะ               
เปนผูเกี่ยวของกับระเบียบวาระที่นําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องขอใหอธิการบดีและ               
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สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอใชสิทธิคัดคานมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
รําไพพรรณี  คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓  วามติดังกลาวไมชอบดวยเหตุผลดังนี้  

๑. องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยไมครบองคประกอบตามที่กฎหมายกําหนด 
กลาวคือ สภามหาวิทยาลัยไมมีกรรมการในสวนที่เปนผูแทนคณบดี 

๒. ในการประชุมครั้ งนี้  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ รําไพพรรณี                    
มีมติขัดกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗            
ขอ ๑๑ กลาวคือ สภามหาวิทยาลัยมีมติตาง ๆ โดยกรรมการไมครบองคประชุม เนื่องจากนายวิชัย  วัฒนพงศ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดออกจากหองประชุมไปและไมกลับมาประชุมเพื่อลงมติ และ            
อางวาตนไดพิเคราะหแลวเห็นวาการประชุมครั้งนี้ไมชอบดวยขอบังคับและขอคัดคานมติที่ประชุมดังกลาว 
  ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 

๑. สภามหาวิทยาลัยมีองคประกอบของกรรมการไมครบจํานวนตามที่กฎหมาย
กําหนด  ในสวนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี ตามมาตรา ๑๖ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากเปนเรื่องที่อยูระหวางการถูกฟองคดี
ของศาลปกครองระยอง 

๒. การนับองคประชุมในการประชุมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเปนองคประชุม 

๓. เมื่อกรรมการผูมาประชุมไดลงนามเขารวมประชุมครบจํานวนองคประชุมแลว 
จึงดําเนินการเปดการประชุมถือวาถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

๔. เมื่อมีการลงนามครบองคประชุมแลว หลังจากเปดประชุมแลวถือเปนอํานาจ
หนาที่ของประธานการประชุมในการพิจารณาความเหมาะสมขององคประชุม 
  ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาการขอคัดคานมติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓ 
  มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ ดังนี้ 
  กรณีท่ี  ๑  องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยไมครบจํานวนตามความในมาตรา ๑๖ 
(๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยเห็นควรไมพิจารณา
เนื่องจากเปนเรื่องท่ีอยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองระยอง 
  กรณีท่ี ๒  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ วันท่ี ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๓ มีจํานวนกรรมการไมครบองคประชุม  สภามหาวิทยาลัยยืนยันวามีกรรมการมาประชุม                 
ครบจํานวนเปนองคประชุม  และยืนยันมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๓             
วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (๗ ม.ค. ๒๕๕๔)  หนา ๙

 ๔.๖ การลาออกของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี   
  ผศ.อุรพงศ คันธวัลย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ การลาออกของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  (เอกสารประกอบการประชุม) 
  เนื่ อ งจาก  รศ .ดร .วรวิทย  ชี วาพร  รองอธิการบดีฝ า ยวิ ชาการกรรมการ                           
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ไดมีหนังสือกองบริการการศึกษา ที่ บศ. ๗๐๐/๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เร่ืองขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
เปนตนไป  เนื่องจากมีภาระงานในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการเพิ่มมากขึ้น ทั้งงานแนะแนว
การศึกษาเชิงรุกและงานพัฒนาหลักสูตร TQF รักษาการในตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  
ผูกํากับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษา และลักษณะงานในหนาที่อีกหลายประการ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการใหมีผูดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
 มตท่ีิประชุม รับทราบการและเห็นชอบใหดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  (รศ.ดร.วรวิทย ชีวาพร) 

 ๔.๗ แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป  ๒๕๕๔  
  ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา นําเสนอแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจาํป  ๒๕๕๔  (เอกสารประกอบการประชุม) 
  แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําป ๒๕๕๔                   
มีความเสี่ยงสําคัญ  ๔ ประเด็น คือ 

๑. ความเสี่ยงดานนโยบาย 
๒. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
๓. ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ 
๔. ความเสี่ยงดานกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 
ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ 
๑. ควรมีการอธิบายใหละเอียดมากขึ้น 
๒. เปนเรื่องที่นาสนใจและควรรับทราบ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป ๒๕๕๔ 
 มติท่ีประชุม ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังตอไป 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (๗ ม.ค. ๒๕๕๔)  หนา ๑๐

 ๔.๘ แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป  ๒๕๕๔  
  ผศ .ทัศนัย  ขัตติ ยวงษ  ผู ช วยอธิการบดีฝ ายวางแผนและพัฒนา  นํ า เสนอ           
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป  ๒๕๕๔  (เอกสารประกอบการประชุม) 
  ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป ๒๕๕๔   
 มติท่ีประชุม  ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังตอไป 

วาระท่ี  ๕ เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔ 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอวันเวลาและสถานที่ 
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  
เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๓๕๔๑๒ ช้ัน ๔  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ การหารือขอกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
  ดร .อาชว   เตาลานนท   นายกสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให เปน                    
การประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเปนการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
โดยเปนการประชุมลับ 

๖.๒ ขอใหตรวจสอบการทุจริตเกี่ยวกับการเงินในหนวยงานสํานักงานอธิการบดี 
  ดร .อาชว   เตาลานนท   นายกสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให เปน                    
การประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเปนการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
โดยเปนการประชุมลับ 



 




